

LÁ THƯ BAN PHỤ TRÁCH

Không còn bao lâu nữa, nhân loại nói chung, tập thể Ái Hữu Công Chánh chúng ta nói riêng, sẽ bước vào thiên niên kỷ mới.

Lá thư số 74 này là Lá Thư cuối cùng của Thập Niên 90. Lá Thư số 75 sẽ được phát hành vào đầu năm 2000, đánh dấu cho Lá Thư đầu tiên của một thiên niên kỷ mới.

Chúng tôi đang dồn nỗ lực cho việc thực hiện Lá Thư 75, một SỐ ĐẶC BIỆT, để đón chào năm 2000, và cũng để kỷ niệm cho gần trăm năm thành lập Trường Cao Đẳng Công Chánh.

Số Đặc biệt 75, ngoài những tin tức Ái Hữu và Thân Hữu trên thế giới còn có **TẬP KỶ YẾU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG CHÁNH**, ghi lại diễn tiến từ ngày thành lập Trường vào tháng 6 năm 1902, cho tới tháng 4 năm 1975.

Qua Tập Kỷ Yếu về ngôi Trường đã đào tạo hàng ngàn chuyên viên Việt Nam qua bao thế hệ, các Ái Hữu và Thân Hữu sẽ tìm thấy những kỷ niệm buồn vui của các Ái Hữu tiền bối, của các AH lão thành, của các AH thế hệ chúng ta qua các khóa học tại Trường Công Chánh. Quý Ái Hữu và Thân Hữu còn biết được các vị Giám Đốc Trường, các Giáo sư giảng dạy, các Sinh viên của các khóa học, những hình ảnh kỷ niệm và những văn kiện căn bản liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của Trường.

Vì cần dành tài chánh cho Lá Thư Đặc Biệt số 75, nên Lá Thư số 74 này đến tay quý vị không có được nhiều trang như các Lá Thư trước.

Ban Phụ Trách Lá Thư xin được trình bày thêm:

1. Một số AH vì bận rộn, không liên lạc, đã quên yểm trợ cho nhiều LT trước đây. Tuy nhiên trong tình AH, chúng tôi vẫn tiếp tục gửi LT 74 này đến quý AH đó. Nhưng, nếu đến ngày 25 tháng 10 năm 1999, chúng tôi không nhận được tin tức của quý AH đó, chúng tôi không thể tiếp tục gửi số 75 đặc biệt với Tập Kỷ Yếu Trường CDCC đến quý AH đó, vì lý do tiền in và tiền gửi đi rất tốn kém mà tài chánh lại eo hẹp.

2. Riêng đối với các AH đã yểm trợ thường xuyên cho LTCC, ngoài tập Kỷ Yếu quý AH sẽ nhận được, nếu AH nào muốn có thêm một số lượng tập Kỷ Yếu để gửi biếu thân nhân, bạn bè, xin cho chúng tôi biết số lượng, xin yểm trợ cho mỗi tập Kỷ Yếu 10 Mỹ kim, và xin gửi về cho chúng tôi trước ngày 25 tháng 10 năm 1999, trước ngày chúng tôi đưa in tập Kỷ Yếu.

Chi phiếu xin đề tên AH **HÀ NHỤ TƯỚNG**, và xin gửi về địa chỉ

P.O. Box 661211
Sacramento, CA 95866, USA.

Ban Phụ Trách LT mong được quý Ái Hữu và Thân Hữu khắp nơi thông cảm và tích cực yểm trợ tài chánh để Số Đặc Biệt 75 với tập Kỷ Yếu Trường CDCC sẽ đến tay các Ái Hữu và Thân Hữu vào đầu năm 2000, trong dịp Tết Canh Thìn.

Xin kính chúc các Ái Hữu và Thân Hữu xa gần, cùng gia đình được vạn điều như ý để chuẩn bị đón chào năm 2000, và cũng để chuẩn bị đón đọc số Đặc Biệt 75 với Tập Kỷ Yếu Trường Cao Đẳng Công Chánh.

Ban Phụ Trách LTCC Sacramento / San Francisco và Oakland, CA.